



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
26 กันยายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ยกให้เป็นต้นแบบในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติให้สมาคมกีฬาอื่น ๆ ยึดถือและปฏิบัติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีพบการแพร่ระบาดในประเทศสวีเดนแลนดที่มีสาเหตุจากการปาร์ตี้ของนักศึกษา ทำให้ต้องกักกันโรคนักศึกษา 2,500 คน และทางการท้องถิ่นสั่งปิดสถานบันเทิงทุกแห่งในแคว้นโวด์ และบังคับสวมหน้ากากในที่สาธารณะ ว่า ประเทศไทยเพียงมีการรวมกลุ่มชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 19-20 ก.ย. ถือว่ามีความเสี่ยงที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ ซึ่งผู้ติดเชื้อสะสมของไทยเป็นกลุ่มวัยรุ่น-วัยทำงาน ช่วงอายุ 20-39 ปี มากกว่าร้อยละ 50 และส่วนมากไม่แสดงอาการ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, siangtai)

-นพ.ธนิต เสริมแก้ว นพ.สสจ.ภูเก็ต กล่าวถึงความพร้อมการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นการเตรียมความพร้อม โดยจะดำเนินการตามหลัก 5T Model ประกอบด้วย 1.Target นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่จะอนุญาตให้เข้ามา 2.Testing การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้เพิ่มการตรวจหาเชื้อตั้งแต่ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อสร้างความมั่นใจ 3.Tracing การติดตามตัวด้วยแอปพลิเคชัน 4.Treating การรักษาพยาบาลและความพร้อมทางการแพทย์ และ 5.Trusting การสื่อสารสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่ทุกภาคส่วนและชาวต่างชาติ สำหรับห้องแล็บแบบตู้คอนเทนเนอร์ สร. 11 นครศรีธรรมราช ได้ติดตั้งอาคาร Terminal X ท่าอากาศยานภูเก็ต จะเริ่มทดสอบระบบทั้งหมด 28 ก.ย.นี้ และพร้อมดำเนินการตั้งแต่ 30 ก.ย. เป็นต้นไป ซึ่งจะมิชุดตรวจ 2 ชุด ตรวจได้ชุดละ 48 ตัวอย่าง ดังนั้น จะตรวจได้ครั้งละ 96 คน ใช้เวลาตั้งแต่นักท่องเที่ยวมาถึงจนรู้ผล 6 ชั่วโมง คิดว่าน่าจะเพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงแรก ๆ

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไท, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, thainews, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnnthailand, thansettakij, nationweekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศ วันที่ 26 ก.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย สิงคโปร์ 1 ราย และคูเวต 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,519 ราย หายป่วยแล้ว 3,360 ราย และเสียชีวิตสะสม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอินโฟเควสท์

-การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 28 ก.ย.นี้ จะมีการพิจารณาว่าจะขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-ตำรวจทางหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ ตม. จับกุมแรงงานต่างด้าว 15 คน ลักลอบเข้าราชอาณาจักรไทย ในพื้นที่ ต.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ก่อนนำส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.แปลงยาว ดำเนินคดี กับคนนำพา และผลักดันคนต่างด้าวออกนอกประเทศ ตามนโยบายผู้ว่าฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(มติชน, thebangkokinsight)

-นายกลต เสนาอักษรณ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันที่ 1 ต.ค.ที่ประเทศไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ ได้กักขังสายการบินและท่าอากาศยานให้ใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น ต้องมีใบรับรองจากสถานทูตก่อนขึ้นเครื่อง ในวันเดินทางต้องสวมหน้ากากอนามัย ถ้าไม่มีสายการบินสามารถปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้ หรือขณะอยู่บนเครื่องบิน พนักงานสามารถบังคับให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยได้ กรณีใช้เวลาบินน้อยกว่า 120 นาที ให้งดบริการอาหารและน้ำ บินมากกว่า 120 นาที ให้บริการอาหารและน้ำได้ในบรรจุภัณฑ์แบบปิด และหากบินมากกว่า 240 นาที ให้สำรองที่นั่ง 3 แถวหลังสุด สำหรับแยกผู้โดยสารหรือสงสัยว่าจะป่วย เพื่อสังเกตอาการและป้องกันการแพร่กระจายของโรค เป็นต้น โดยจะมีการสุ่มตรวจสายการบินและท่าอากาศยาน ในวันที่ 1 ต.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า อีกประมาณ 2 สัปดาห์ จะเสนอ ศบค. เพื่อพิจารณาเสนอกรม. ขยายโครงการ มาตรการเที่ยวปันสุขในโครงการ "กำลังใจ" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" จากสิ้นสุดเดือนต.ค. ออกไปเป็นสิ้นสุดเดือนธ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-คกก.โรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นชอบปิดช่องทางตามแนวชายแดนไทย-พม่า ต่อไปจนถึง 31 ต.ค.นี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

## ประเด็นข่าว

covid-19 จากประเทศเพื่อนบ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, มติชน

-พ.อ.ชาติรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง เป็นประธานประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย หลังเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าข้ามแดน โดยเมียนมาจำกัดรถขนส่งสินค้าจากประเทศไทยเข้า จ.ท่าขี้เหล็ก วันละ 6 คันเท่านั้น ส่งผลให้เกิดความเสียหาย 80-100 ล้านบาทต่อวัน และได้ข้อสรุปว่า ไทยจะให้รถตู้ขนส่งสินค้าของเมียนมา เข้า-ออกประเทศไทยได้วันละ 168 คัน โดยไม่จำกัดจำนวนรอบ แต่ให้คนขับจากเมียนมาพักอยู่ที่จุดคัดกรอง และเปลี่ยนให้คนขับในฝั่งไทยขับต่อไปรับสินค้ายังจุดขนส่งหรือโกดังเก็บสินค้า ส่วนคนขับรถของไทยจะข้ามไปเมียนมาก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ส่วนรถบรรทุกน้ำมัน สามารถข้ามไปฝั่งประเทศเมียนมาได้โดยไม่จำกัดจำนวนคัน โดยจะทำเป็นเอกสารมอบให้ศูนย์ประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย ฝ่ายเมียนมา เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศเมียนมา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสทูเดย์

-การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศเมียนมายังคงวิกฤต และกำลังประสบปัญหาในการกักกันประชากรหลายหมื่นคน โดยใช้โรงเรียน วัด และตึกต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยอาสาสมัครเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ยังต้องรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเข้ารับรักษาในรพ.หรือสถานกักตัวด้วย ทำให้ทั้งรพ.และสถานกักกันทั่วประเทศกำลังจะรับมือไม่ไหว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-เมียนมา แถลงยอดผู้ติดเชื้อ 8,344 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง 1,052 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 20 ราย รวมเป็น 150 ราย สธ.เมียนมา ระบุว่า มีคนอยู่ระหว่างกักตัวมากกว่า 45,000 คน ทั้งที่เป็นผู้ป่วยโควิด 19 และผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อ นอกจากนี้ ยังมีพนักงานโรงแรมมัลดะเลย์ ติดเชื้อถึง 23 คน ส่วนพนักงานโรงแรมที่เหลือ 115 คน อยู่ระหว่างการกักตัวที่โรงแรมเพื่อสังเกตอาการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ผอ.ฝ่ายป้องกันและขจัดโรคติดต่อ สธ.เมียนมา ยอมรับว่า การควบคุมการระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 เป็นเรื่องยากมาก โดยมีอัตราการติดเชื้อภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 92

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในประเทศเมียนมาเพิ่มขึ้นเร็วมาก อาจเกิดขึ้นจาก 2 ข้อหลักคือ โรคระบาดเร็วมาก และเครื่องมือในการตรวจหาเชื้อทำได้มากขึ้น ส่วนจะควบคุมสถานการณ์ได้เร็วเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของหน่วยงาน ซึ่งเมียนมาได้สั่งปิดอย่างกึ่งและลดการเดินทาง อาจจะทำให้การแพร่ระบาดลดลง เชื่อว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งโรคจึงจะสงบ ทั้งนี้ ประเทศไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเรื่องต่างๆ หากได้รับการร้องขอ ส่วนผลกระทบกับประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับการเดินทางของคน ทั้งคนไทยเดินทางกลับประเทศแรงงานเข้ามาทำงานและผู้ถือวีซ่าเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองมีการเฝ้าระวังและควบคุมอย่างเต็มที่ แต่หากหลุดรอดเข้ามา ฝ่ายสาธารณสุขจะเข้าไปกั้นโรค โดยจะประเมินสถานการณ์การระบาดในเมียนมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมยกระดับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทันที แต่ขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติในแนวชายแดนไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ

-นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก เปิดเผยกรณีมีรายงานพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ใน จ.เมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ต้องรอการยืนยันผลและประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลเมียนมาก่อน คาดว่ายังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนโรค โดยไทยมีการสนับสนุนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่รพ.ใน จ.เมียวดี และรพ.แม่สอด ยังช่วยตรวจหาเชื้อจากตัวอย่างสารคัดหลั่งที่รพ.ใน จ.เมียวดี ส่งมาให้ และในวันที่ 28 ก.ย. สภากาชาดไทยจะมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือแก่พื้นที่ 5 อำเภอตามชายแดน ได้แก่ แม่สอด, พบพระ, แม่ระมาด, ท่าสองยาง และอุ้มผาง นอกจากนี้ ยังร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น คือ มูลนิธิแม่สอดการกุศลระดมความช่วยเหลือส่งมอบให้แก่ จ.เมียวดีบนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ในวันที่ 29 ก.ย. เวลา 16.00 น.

#### 2.การต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, thebangkokinsight, tnonthailand)

-นายกฯ เผย การประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 28 ก.ย.นี้ จะมีการพิจารณาว่าจะขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนหรือไม่ ส่วนการเปิด-ปิดน่านฟ้าของไทยยังต้องมีการหารือกันต่อไป โดยต้องคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจว่าจะสามารถผ่อนคลายเรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูแลกิจการในไทยระยะเวลายาวขึ้น ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาในอนาคต ต้องเตรียมมาตรการรองรับ โดยเฉพาะสถานที่กักตัว ซึ่งเป็นการทำงานที่สอดคล้องกับการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพราะกฎหมายปกติไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้

#### 3.ข้อเสนอลดเวลาการกักกันโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, มติชน

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอรัฐบาลลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 7 วัน โดยมีการตรวจหาเชื้อแบบเข้มข้น 2 ครั้ง เมื่อกักตัวครบ 7 วัน หากไม่พบเชื้อ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปที่ใดก็ได้ โดยหลังนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (STV) กลุ่มแรกเข้าไทย เมื่อถึงกลางเดือนพ.ย. 2563 หากไม่พบนักท่องเที่ยวติดเชื้อ จะเริ่มดำเนินการ ส่วนรายละเอียดของ STV โฆษกรัฐบาลจะประกาศในวันที่ 29

## ประเด็นข่าว

ก.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, จส.100, ศูนย์ข่าวแชนนัล)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า การลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 7 วัน เป็นเพียงแนวคิด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วนการตรวจภูมิคุ้มกันทำให้ทราบว่าคนที่ภูมิคุ้มกันมาแล้วน่าจะเสี่ยงน้อยกว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาเช่นกัน คาดว่า จะมีคำแนะนำจากคกก.วิชาการเร็วๆ นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การนำชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย หลักการเหมือนกันกับการนำคนไทยกลับมา ซึ่งสธ.กับ ก.การท่องเที่ยว คุยกันมา 2-3 ครั้งแล้ว หากดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างดี โอกาสแพร่เชื้อจะน้อยมาก ส่วนการเสนอให้ลดระยะเวลาการกักกันโรคต้องหารือกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ การที่จะทำเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ต้องพิจารณาหลายเรื่อง ต้องดูภาพรวมของระบบ หากจะลดเวลาในการกักกันโรคก็ต้องมีข้อกำหนด เช่น ประเทศที่ไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่ต่อเนื่องกัน 100 วัน กำหนดมาตรฐานจัดการควบคุมโรคที่ดีทั้งก่อนเดินทางและระหว่างอยู่ในสถานกักกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ tnthailand

-นายภา ก่อว่า ต้องไปหาวิธีการว่าผู้ที่เดินทางเข้ามานั้นมาเพื่อภารกิจใด เช่น ถ้าเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาระยะสั้น อาจจะทำเช่นเดียวกับกรณีของผบ.ทบ.สหรัฐฯ ที่มีทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและฝ่ายความมั่นคงคอยดูแลติดตามตลอด ซึ่งเรื่องนี้จะต้องวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมรับมือ แต่สิ่งสำคัญคือประชาชนจะต้องเข้าใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์)

-นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า การลดเวลากักกันโรคจาก 14 วัน เหลือ 7 วัน ยังไม่มีประเทศไหนทำ แต่การลดเหลือ 10 วัน มีประเทศทางทวีปยุโรป เกาหลีใต้ และสิงคโปร์เริ่มใช้แล้ว ประเทศไทยเริ่มศึกษาเรื่องนี้เช่นกัน เพราะทางการแพทย์พบข้อมูลว่า ผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการจะมีความสามารถแพร่เชื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 7-8 วัน แต่การกักกันโรคที่น้อยกว่า 14 วันจะต้องมีตรวจหาเชื้อในช่องคอว่ามีผลเป็นลบ และตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน หากมีภูมิคุ้มกันแสดงว่าเคยติดเชื้อมาก่อนจึงมีความปลอดภัย ซึ่งถ้าจะลดระยะเวลาการกักกันโรคจริงจะต้องเป็นโครงการนำร่อง เก็บข้อมูลอย่างจริงจัง โดยจะต้องทำเป็นขั้นตอน คือ 10 วัน แล้วศึกษาข้อมูล ก็จะตัดสินใจได้ว่าจะลดลงเหลือ 7 วันได้หรือไม่

### 4.ผลตรวจชายชาวพญาทองชู

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, แนวหน้า

-สธ.เขียนมา ยืนยันผลตรวจ นายไธค์ กะ โทน อายุ 17 ปี ชาวพญาทองชู และชายอายุ 54 ปี ชาว จ.พะเยา ติดเชื้อโควิด 19 ส่วนคนที่สัมผัสกับนายไธค์ กะ โทน 33 คน ที่กักตัวอยู่ที่โรงเรียนมัธยม หมู่ 1 อ.พญาทองชู ตรงข้ามซอยพานิช 2 บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ต้องรอผลการตรวจอีกประมาณ 2-3 วัน ด้านนางดา ชาวบ้านบ้านพระเจดีย์สามองค์ ระบุว่ายังมีชาวเมียนมาลักลอบข้ามแดนเป็นประจำ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องทางและจัดเวรยามอย่างเคร่งครัด

### 5.การตรวจหาเชื้อโควิดลดลง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ในช่วงแรกมีการตรวจโรคโควิด 19 สัปดาห์ละกว่า 50,000 ราย แต่ขณะนี้การตรวจลดลงเหลือสัปดาห์ละประมาณ 25,000 ราย และเกณฑ์การตรวจลดลงอย่างมาก โดยผู้ป่วยปอดอักเสบทุกรายควรได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด หรือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่เป็นมากกว่า 2 หรือ 3 คนพร้อมกัน เช่น ในโรงเรียนควรได้รับการตรวจ แต่ความเป็นจริงไม่แน่ใจว่าได้ปฏิบัติแบบนี้หรือไม่ ต้องเพิ่มการตรวจวินิจฉัยเชิงรุกมากขึ้น ไม่ต้องรอให้ผู้ป่วยเป็นปอดบวมแล้วค่อยตรวจวินิจฉัย

### 6.เงินพบโควิดในอาหารทะเลนำเข้า

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, sanook, thebangkokinsight

-หน่วยงานสาธารณสุขเมืองชิงเต่าของจีน พบหีบห่อสินค้าของในบริษัทนำเข้าอาหารทะเล 51 รายการปนเปื้อนโควิด หลังพนักงาน 2 คนตรวจพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ แต่สินค้าที่ปนเปื้อนยังไม่ได้วางตลาด ด้านกรมศุลกากรจีนระบุว่าอาหารแช่แข็งนำเข้าของบริษัทที่ตรวจพบโควิดจะถูกระงับการนำเข้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ถ้าทำผิดเป็นครั้งที่ 3 จะระงับนำเข้า 4 สัปดาห์

### 7.ไวรัสกลายพันธุ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-สถาบันด้านภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติ เผยผลวิจัยชิ้นใหม่ ว่า ไวรัสในสหรัฐฯ ได้กลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องจนมีคุณสมบัติติดต่อกันได้ง่าย แต่ไม่พบหลักฐานว่าไวรัสทำให้ผู้รับเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น หรือเปลี่ยนคุณสมบัติในเรื่องอาการป่วย

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, อินโฟเควสท์, แนวหน้า, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, efinancethai, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, XinhuaThai, thaiPBS)

-อังกฤษ ผู้ป่วยสะสม 409,729 ราย เพิ่มขึ้น 6,178 ราย ผลวิจัยพบชาวอังกฤษที่ติดเชื้อเพียง 18% ที่ยอมกักตัวอยู่ที่บ้าน และมีเพียง 11% ที่กักตัวที่

## ประเด็นข่าว

บ้านครบ 14 วันหลังมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย

-**เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 171 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 8,515 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย เสียชีวิตสะสม 155 ราย มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่เมืองมัณฑะเลย์ พบพนักงานโรงแรมติดเชื้อกว่า 20 ราย กักตัวเกิน 100 ราย

-**อิสราเอล** พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 1,378 ราย

-**ฝรั่งเศส** ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหนึ่งวัน 16,096 ราย พร้อมระบุให้เมืองมาร์กเซย แห่หลังพิกตอากาศทางภาคใต้ของประเทศ อยู่ในระดับอันตรายสูงสุด

-**อินเดีย** ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,141 ราย รวมผู้เสียชีวิต 92,290 ราย ผู้ติดเชื้อ 86,052 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 5,818,570 ราย

-**รัสเซีย** ผู้ป่วยสะสม 1,136,048 ราย เป็นอันดับ 4 รองจากสหรัฐฯ อินเดีย และบราซิล โดยพบผู้ป่วยในรอบวัน 7,212 ราย

-**เกาหลีใต้** จะเพิ่มข้อกำหนดเข้มงวดมากขึ้นในช่วงวันหยุด 2 สัปดาห์ที่ผู้คนจะกลับไปรวมตัวกับครอบครัวตามประเพณี

-**สหรัฐฯ** ผู้ป่วยถึง 7 ล้านคนแล้ว หลายรัฐในเขตมิดเวสต์มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ได้ทดลองวัคซีนทางคลินิกระยะที่ 3 รอบ 4 เปิดรับอาสาสมัครถึง 60,000 คน

-**กัมพูชา** สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรไทยที่กัมพูชา โดยเสด็จเงินช่วยเหลือราษฎรไทยที่กัมพูชา 19 ล้านบาท

-**อินโดนีเซีย** ผู้ป่วยสะสม 262,022 ราย เพิ่มขึ้น 4,634 ราย เป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากฟิลิปปินส์

-**จีน** ยืนยันศักยภาพในการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 จะเพิ่มขึ้นสูงถึง 1 พันล้านโดสในปีหน้า หลังรัฐบาลเร่งสนับสนุนโครงการสร้างโรงงานใหม่

-**สวีเดน** นักศึกษา 2,500 คน ของโรงเรียนบริหารธุรกิจบริการ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการกักกันโรค หลังเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการจัดปาร์ตี้ส่วนตัว

-**เยอรมนี** แอปฯ แจ้งเตือนโรคโควิด 19 ของเยอรมนี ถูกดาวน์โหลดมากกว่า 18 ล้านครั้ง ทำให้กลายเป็นแอปฯ เผ่าระวังโรคโควิด-19 ที่มีคนใช้มากที่สุดในยุโรป

-**บราซิล** พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 32,817 ราย ยอดติดเชื้อรวม 4.65 ล้านราย เสียชีวิตเกือบ 140,000 ราย รัฐบาลได้ประกาศเลื่อนการจัดงานเทศกาลคาร์นิวัล ในเดือน ก.พ.ปีหน้า อย่างไม่มีการกำหนด

-**WHO** ให้การสนับสนุนและเข้าถึงความประสงค์ของประเทศจีนในการเริ่มโครงการทดลองฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในกรณีเร่งด่วน ในขณะที่การทดลองวัคซีนของจีนในเฟส 3 ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น

-**บ. โนวาแวกซ์** สหรัฐอเมริกา ประกาศว่ากำลังอยู่ระหว่างเตรียมการทดลองวัคซีนโรคโควิด-19 ในคนระยะที่ 3 ในสหราชอาณาจักร โดยหาอาสาสมัคร 10,000 คน อายุตั้งแต่ 18-84 ปี ทั้งผู้ที่มีและไม่มีโรคประจำตัว คาดว่าจะหาได้ครบใน 4-6 สัปดาห์ข้างหน้า ทั้งนี้ วัคซีนของบ.โนวาแวกซ์เป็นวัคซีนตัวที่ 11 ที่ผ่านความเห็นชอบให้ดำเนินการทดลองในคนในระยะที่ 3

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรวม 32,408,504 ราย อาการรุนแรง 63,333 ราย รักษาหายแล้ว 23,924,977 ราย เสียชีวิต 987,724 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐฯ 7,185,471 ราย 2.อินเดีย 5,816,103 ราย 3.บราซิล 4,659,909 ราย 4.รัสเซีย 1,128,836 ราย และ 5.โคลัมเบีย 790,823 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 136

### สปสช.ยกเลิกสัญญาคลินิก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, สำนักข่าวอิศรา, prachathai, newtv, acnews, sentangsedtee)

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เผย เบื้องต้นมีคลินิกมาสมัครเป็นคู่สัญญาเพิ่มเติมอีก 10-20 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่า 1-2 เดือนจะหาคลินิกทดแทนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ได้จัดทำระบบดึงฐานข้อมูลประวัติการรักษาไว้กับฐานข้อมูลของสปสช. เพียงประชาชนเซ็นชื่อยินยอม และให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เป็นแม่ข่ายเชื่อมกับคลินิกในพื้นที่ดูแลประชาชน พร้อมดูแลบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทั้งหมด ส่วน สปสช. เร่งหาคลินิกเอกชนรายใหม่และปรับอัตราจ่ายชดเชยบริการให้เหมาะสม ย้ำคลินิกที่ถูกยกเลิกสัญญาไม่สามารถเก็บเงินผู้ป่วยหากมาขอประวัติการรักษา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, มติชน

-น.ส.กานดา ไชยเสียม ผอ.เขตราชบุรีบูรณะ กล่าวว่า เขตได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเปลี่ยนสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพตั้งแต่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา เบื้องต้นจัดคิวบริการ 100-200 คน แต่ประชาชนเพิ่มมากกว่าวันละ 300 คน จึงต้องจัดทำบัตรคิวเพื่อลดความแออัด โดยเปิดจองคิวล่วงหน้าจนถึง 28 ก.ย.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, แนวหน้า, innews, newtv.)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวว่า อย่านมองเพียงแค่ประชาชนถูกตัดสิทธิบัตรทอง เพราะไม่เป็นความจริง แต่เนื่องจากตรวจสอบพบว่าสถานบริการเหล่านั้นมีการทุจริต ใช้งบประมาณไม่ถูกต้อง จึงต้องยกเลิก และฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา จากนั้นต้องจัดหาสถานที่มาทดแทน ซึ่งประชาชนอาจได้รับผลกระทบเพราะต้องเดินทางไกลขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า สปสช.จะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไม่มีการลดราวาคอก ส่วนที่ พล.ต.นพ.เจริญพร พงษ์พานิช ผอ.รพ.มณฑลวิเศษ เสนอขอช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมานั้น ได้ให้สปสช.ไปดู ถ้าช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนได้ ก็ต้องมาหาทางปฏิบัติ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก



## ประเด็นข่าว

### ปตท.-อก.ร่วมพัฒนาโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, มิติหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, businessstoday, thebangkokinsight, thansettakij, newtv, innnews, thailandplus, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรมว.พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา ร่วมพัฒนาโครงการโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ระหว่างองค์การเภสัชกรรม และบ. ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงมากขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนารมย์ของ ปตท. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่ง ขึ้นตอนต่อไปในการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานขึ้นละเอียด คาดว่าใช้เวลาประมาณ 14 เดือน จากนั้นสรุปผลการศึกษาและประเมินแนวทางการขับเคลื่อน โดยมีแผนก่อสร้างในปี 2565 เพื่อให้วิจัยพัฒนาและผลิตยารักษาโรคมะเร็งจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2570

### การโยกย้าย ผอ.รพ.ขอนแก่น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-พล.อ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 ในฐานะประธานคกก.สอบสวนวินัยร้ายแรง กล่าวถึงการสอบสวน กรณี นพ.ชาญชัย จันทร์ วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น รับเงินจากบริษัทฯเข้ากองทุนรพ.ขอนแก่น ว่า มีความคืบหน้าหลายส่วน เช่น มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล รวมถึงค กก.สอบสวนฯ มีการลงพื้นที่รพ.ขอนแก่น ทำให้พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหลายคน แต่ผลการสอบที่ตั้งเป้าว่าจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.นี้ ต้อง เลื่อนออกไปเนื่องจากยังขาดข้อมูลและเอกสารด้านการเงินการคลังที่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณา ย้ำว่าไม่ได้มีการถ่วง เวลาแน่นอน

ด้านพญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า องค์กรแพทย์รพ.ขอนแก่นและภาคประชาชนยังคงติดตามผลการ สอบสวนนพ.ชาญชัยอยู่ตลอด แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ มองว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม ยิ่งประธานสอบได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทำให้กังวลว่าจะมีการเปลี่ยนประธานสอบอีกหรือไม่ ดังนั้นภายในเดือนต.ค.นี้ องค์กรแพทย์รพ.ขอนแก่น และภาคประชาชน จะขอเข้าพบ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เพราะเห็นการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังอยากให้คกก.ติดตามเรื่องเอกสารลับ ที่หลุดออกมาด้วย

### คดีน้ำเมา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, โลกวันนี้, สำนักข่าวไทย, newtv, thailandplus

-นพ.สมาน พุฒตระกูล ผอ.สคร.ที่ 5 อดีตผอ.สำนักงานคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า สคอ.ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ในคดีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 26 และประกาศคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ 19 ต.ค. 2558 จนขณะนี้คดีใกล้จะหมดอายุความ ภายในปี 2563 แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ ทำเรื่องส่งฟ้อง

ด้าน นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า เรื่องเจ้าหน้าที่ปล่อยให้คดีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมดอายุความ เข้าข่าย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอื้อนายทุนนักธุรกิจ เครือข่ายจะรวบรวมกรณีที่จนท.ปล่อยให้หมดอายุความ นำเสนอต่อกลไกรัฐที่เกี่ยวข้อง และนำมาเปิดเผย ต่อสาธารณชนต่อไป

### วันคุมกำเนิดโลก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, innnews

-นพ.พีระยุทธ สาณกุล ผอ.สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ เปิดเผยว่า วันที่ 26 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันคุมกำเนิดโลก สถานการณ์ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นมี แนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น สำนักฯ ร่วมกับ ไบเออร์ไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น โดย Live ผ่าน facebook "Young Love รักเป็น ปลอดภัย" ในวันที่ 24 ก.ย. 2563 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสมในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ผู้สนใจ สามารถรับชมวิดีโอและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ facebook.com/younglovethailand และ Line@YoungLove

### รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus

-กรมควบคุมโรค ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น จากคกก.ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดย นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ นำประเด็นสิทธิมนุษยชนเข้าไปอยู่ในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงหลักความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ตีตรา คำนึงถึงกลุ่มเปราะบาง และสอดแทรกประเด็นสิทธิมนุษยชนในทุกระดับการทำงาน โดยมีผู้ปฏิบัติงานที่อยู่เบื้องหน้าใน การให้บริการประชาชน และผู้ที่ปฏิบัติงานที่อยู่เบื้องหลังคอยสร้างความเชื่อมโยงกับแผนงานในปี 2564 และแผนงานระยะยาว 20 ปี

### เตือนรับจ้างอุ้มบุญ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีหญิงไทยไปรับจ้างอุ้มบุญยังต่างประเทศ ที่ยังไม่มีกฎหมาย ควบคุม ทำให้มีความเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะสุขภาพร่างกาย หากเกิดการเจ็บป่วยจากการตั้งครรภ์แทน ไม่สามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากผู้ สามีภรรยาที่จ้างได้ หรือหากเด็กเกิดมีความพิการ อาจทำให้เกิดการทอดทิ้งเด็กได้ พ.ร.บ.อุ้มบุญจะช่วยควบคุมให้มีผู้รับผิดชอบ รวมถึงค่าใช้จ่าย ต่างๆ อันเนื่องจากการตั้งครรภ์แทน และห้ามไม่ให้คู่สามีภรรยาปฏิเสธการรับเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนโดยเด็ดขาด จึงมั่นใจได้ว่าหญิงที่รับ

## ประเด็นข่าว

ตั้งครุฑแทนและเด็กที่เกิดมาจะได้รับการดูแล

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า หญิงที่ขายไข่หรือรับจ้างอุ้มบุญ อาจมีปัญหาเมื่อถูกฉีดยาเร่งไข่ปริมาณมาก ทำให้เกิดความเครียดมีการคั่งของน้ำในช่องท้อง หัวใจล้มเหลว หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ และอาจเกิดการตกเลือดหรือการอักเสบติดเชื้อ สูญเสียความสามารถในการมีบุตรของตนเองในอนาคต

**ประธานชมรมแพทย์ชนบท**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thaiPBS

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทคนต่อไป พร้อมโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มีภารกิจสำคัญหลายประการ ทั้งมิติด้านการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชนบท การเฝ้าระวังนโยบายที่ผิดเพี้ยนหรือการคอร์รัปชั่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนานโยบายและงานด้านสุขภาพที่หลากหลาย และร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปไตยของสังคมไทย

**สารเคมีอันตราย**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พร้อมตัวแทนภาคีที่ร่วมสนับสนุนการแบนสารพิษ ยื่นจดหมายต่อประธานคกก.วัตถุอันตราย คัดค้านการทบทวนแบนสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ที่พิจารณาในวันที่ 28 ก.ย. 2563 พร้อมเปิดหลักฐานว่าสมาคมวิชาการวัชพืชแห่งประเทศไทยและเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลองบิดเบือนข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ

-เฟซบุ๊กเพจ BIOTHAI ระบุ ให้จับตาทบทวนของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ในการประชุมคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 28 ก.ย.นี้ หลังจากมีข่าวว่านายเฉลิมชัยมีคำสั่งให้ปลัด ก.เกษตรฯ รับข้อเสนอของกลุ่มคัดค้านการแบนสารพิษ เสนอต่อคกก.วัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ เป็นประธาน ให้พิจารณาทบทวนการแบนพาราควอต โดยบรรจุในวาระที่ 4.3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, mthai, newtv

-นิตยสารออนไลน์ฉลาดซื้อ สุ่มตรวจน้ำปู ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ พบมีสารพาราควอตตกค้างอยู่ถึง 8 ตัวอย่าง จาก 24 ตัวอย่าง ขอให้ก.เกษตรฯ และคกก.วัตถุอันตราย คงมติแบนสารพาราควอตและคลอไพริฟอส และเร่งเพิกถอนไกลโฟเสตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

**ข่าวปลอมผลิตภัณฑ์ป้องกันมะเร็ง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่เรื่องผลิตภัณฑ์ Ausway lung Cleanser ป้องกันมะเร็ง ล้างสารพิษตกค้างในปอด และยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจอ้างสรรพคุณเกินจริง

**ข่าวปลอมกาแฟผสมมะนาว น้ำมันมะพร้าว แก้วปวดศีรษะไมเกรน**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย กรณีมีคำแนะนำแก้วปวดหัวไมเกรนด้วยการกาแฟผสมมะนาว น้ำมันมะพร้าว สำนักโภชนาการ ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง และการดื่มกาแฟผสมมะนาวในปริมาณมากอาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรนเพิ่มขึ้นได้ในบางคน

**กรมบัญชีกลางเพิ่มค่ารักษาทางรังสีวิทยา**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, innnews

-นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมฯ ปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ดังนี้ 1.แก้ไขรายการเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบัน 55 รายการ 2.ยกเลิกรายการเดิม 80 รายการ เนื่องจากปัจจุบันมีรายการอื่นซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่ามาใช้ทดแทน 3.เพิ่มรายการใหม่ 195 รายการ 4.ปรับรายการเดิมจากหมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ มาไว้ในหมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย 2 รายการ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



http://pr.moph.go.th



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

